

ประเด็น/เรื่องที่เกี่ยวข้องกับมิตรผลให้การสนับสนุนสูงสุด

ปี 2563	
การพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาล และชีวพลังงานในประเทศไทย	
บทบาทบริษัทอยู่ในฐานะ:	ผู้ผลักดัน
	<p>บริษัทได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการผลักดัน การดำเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยสนับสนุนทั้งด้านข้อมูล งบประมาณและบุคลากร รวมทั้งการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างโรงงานผลิตน้ำตาลทรายอื่นๆ เพื่อทำงานร่วมกันระหว่างราชการ ชาวไร่อ้อย และเอกชนในการกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายให้มีเสถียรภาพ ทั้งในเรื่องของปริมาณน้ำตาลและราคาน้ำตาล เพื่อให้ชาวไร่อ้อยมีความมั่นคงในอาชีพปลูกอ้อยและสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้</p> <p>นอกจากนี้บริษัทยังได้ร่วมมือกับทั้งชาวไร่อ้อยและส่วนราชการ ส่งเสริมชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด ลดการเผาอ้อยเพื่อลดกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่สังคมให้ความสนใจ รวมถึงการควบคุมไม่ให้มีการใช้แรงงานผิดกฎหมายในการทำไร่อ้อย</p>
การพัฒนางานวิจัยระดับประเทศ	
บทบาทบริษัทอยู่ในฐานะ:	ผู้ผลักดัน
	<p>อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อประเทศ โดยเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ ซึ่งจำเป็นต้องมีการผลักดันนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ในประเด็นนี้ทางกลุ่มมิตรผลจึงให้ความสำคัญในการผลักดันนโยบายของภาครัฐ โดยได้ดำเนินการในฐานะกรรมการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ และคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model และสนับสนุนในระดับสถาบันวิจัยต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนา และผลักดันการวิจัยเชิงนโยบาย เพื่อนำมาใช้กำหนดนโยบายระยะยาวอีกทางหนึ่ง อีกทั้งบริษัทสามารถนำเอาข้อมูลงานวิจัยต่างๆ นำมาวิเคราะห์ เตรียมการ วางแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป</p>

องค์กรที่กลุ่มมิตรผลให้การสนับสนุนสูงสุด

ปี 2563	
หน่วยงาน	บริษัท ไทยซูการ์ มิลเลอร์ จำกัด
ประเภทหน่วยงาน	สมาคมการค้า
วัตถุประสงค์	บริษัท ไทยซูการ์ มิลเลอร์ จำกัด จัดตั้งขึ้นโดย 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย ได้แก่ สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย สมาคมโรงงานน้ำตาลไทย และสมาคมการค้าอุตสาหกรรมน้ำตาล มีโรงงานน้ำตาลทุกแห่งในประเทศไทยเป็นสมาชิก โดยมีวัตถุประสงค์เป็นศูนย์กลางในการทำงานร่วมกันของโรงงานน้ำตาลทราย ร่วมกันกำหนดนโยบายและแนวคิด เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศ ทั้งในด้านกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย การปลูกอ้อย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถแข่งขันในเวทีโลก รวมทั้งยังเป็นตัวแทนของโรงงานน้ำตาลที่จะทำงานร่วมกับส่วนราชการ ชาวไร่อ้อย และเอกชน เพื่อคงไว้ซึ่งระบบแบ่งปันผลประโยชน์ที่มีความเป็นธรรมระหว่างชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาลทราย ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ
จำนวนเงิน (บาท)	5,348,702
หน่วยงาน	สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย
ประเภทหน่วยงาน	สมาคมการค้า
วัตถุประสงค์	บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยกันพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของสมาชิก และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงงานน้ำตาล เพื่อให้เกิดการพูดแลกเปลี่ยน แก้ไขปัญหาร่วมกัน ทั้งนี้การเข้าเป็นสมาชิกสมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย ยังช่วยให้บริษัทสามารถส่งผู้แทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการตามที่ พรบ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้บริษัทได้มีส่วนร่วมในการกำกับดูแลและรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อคงไว้ซึ่งระบบแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดความเป็นธรรมระหว่างชาวไร่อ้อย และโรงงานน้ำตาลทรายต่อไป
จำนวนเงิน (บาท)	1,151,800
หน่วยงาน	สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ประเภทหน่วยงาน	องค์กรไม่แสวงหากำไร /มูลนิธิ
วัตถุประสงค์	บริษัทเข้าร่วมเป็นสมาชิกสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ซึ่งดำเนินการวิจัยเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ โดยบริษัทมีส่วนร่วมและริเริ่มในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนงานวิจัยที่นำมาใช้กำหนดนโยบายระยะยาวอันมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย อีกทั้งบริษัทยังมีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์และเตรียมการในการดำเนินธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้อง
จำนวนเงิน (บาท)	500,000